



ประกาศกองกำลังผาเมือง

เรื่อง สอบราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารและโรงเลี้ยงของ กองกำลังผาเมือง

กองกำลังผาเมือง มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารที่รับประทานอาหารและโรงเลี้ยงของ กองกำลังผาเมือง จำนวน ๒ หลัง และราคากลางของงานสอบราคาจ้างในครั้งนี้อาจมีเงิน ๑,๖๔๔,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๒๒,๓๕๐.- บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ กองกำลังผาเมือง เชื่อถือ

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้สอบราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กองกำลังผาเมือง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจบัญชีสอง และหรือใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจบัญชีสาม ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๙. กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา โดยพร้อมกัน ณ กองบัญชาการกองกำลังผาเมือง ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดรับฟังคำชี้แจง ฯ เพิ่มเติมในวันที่มาดูสถานที่ สำหรับผู้ที่ไม่ได้มาดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมีได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดอยู่แล้วและที่ประกาศเพิ่มเติมโดยตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

/ซึ่งผู้เสนอ...

ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญา กับ กองกำลังผาเมือง ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ ฝ่ายพลธิการกองกำลังผาเมือง ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพลธิการกองกำลังผาเมือง ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.phamuang.com> และ <http://www.gprocurement.or.th> หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๓๒๑ - ๑๐๕๔ ในวันและเวลาราชการ

อนึ่ง การสอบราคาค้างนี้ กองกำลังผาเมือง ยังไม่ได้รับการส่งจ่ายงบประมาณ หรือเงินอื่นใด การทำสัญญาจ้างจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับการส่งจ่ายงบประมาณจาก ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก แล้วเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

พันเอก นฤทธิ์ ถาวรวงษ์
(นฤทธิ์ ถาวรวงษ์)

รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ทำการแทน
ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง

ฝ่ายพลธิการ